
BORGARRÁÐ 31. janúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fastegnagjöld á eldri borgara - R19010429

A. Hversu margir eldri borgarar verða af afslætti af fasteignagjöldum af þeim 
sökum að þeim er gert að flytja lögheimili sitt á sjúkrastofnun eða dvalarheimili 
tímabundið eða til lengri tíma?
B. Hversu háar upphæðir er um að ræða og hvernig hefur niðurfelling 
fasteignaskatta áhrif á þennan hóp?
C. Hver er rökstuðningurinn fyrir því að þessi háttur sé hafður á?


